

BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020

Thực hiện Văn bản số 528/UBND-KTN ngày 01/03/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn huyện với nội dung cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo công tác thực hiện ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn; chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện việc điều tra, kiểm tra, giám sát, thống kê, đánh giá hiện trạng sinh vật ngoại lai xâm hại và sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn huyện; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân về ảnh hưởng của các loài ngoại lai xâm hại đối với môi trường, đa dạng sinh học, từ đó không thực hiện hành vi nuôi trồng, phát tán các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và các loài có nguy cơ xâm hại trái với quy định của pháp luật.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức thường xuyên về việc nhận biết, ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật văn bản, thông tin và chủ động tuyên truyền và nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại thông qua các hình thức truyền thanh, truyền hình... để tổ chức, cá nhân nắm bắt và chủ động kiểm soát.

2. Công tác điều tra, đánh giá lập danh mục và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại

Căn cứ Quy định tiêu chí xác định và Danh mục các loài ngoại lai xâm hại đã được ban hành tại Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn; Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Tuần Giáo đã giao cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng và mức độ xâm hại của các loài ngoại lai kết quả như sau:

- Kiểm soát, giám sát các cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy hải sản không phát hiện trường hợp nào tham gia nuôi, lưu trữ, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ trái phép Tôm hùm nước ngọt (*Procambarus clarkii*), Tôm càng đỏ (*Cherax quadricarinatus*) tại các xã, thị trấn trong huyện.

- Cây Mai Dương (*Mimosa Pigra L.*): Quá trình điều tra chưa phát hiện cây mai dương trên địa bàn huyện.

- Ốc Brou vàng (*Pomacea canaliculata*): phân bố tại 17/19 xã, thị trấn diện tích xuất hiện và gây hại bình quân/năm khoảng 500 ha, diện tích phòng trừ 700 ha.

- Ngoài ra, đối tượng Sâu Keo mùa thu (*Spodoptera frugiperda*) cây ngô xuất hiện và gây hại tại 19/19 xã, thị trấn từ tháng 4/2019 với diện tích nhiễm 2.525,2 ha, diện tích phòng trừ 2.409 ha. Đây là loài sâu mới xâm nhập vào nước ta theo con đường du nhập tự nhiên (*chưa nằm trong danh mục loài ngoại lai xâm hại*), có sức tàn phá mạnh, trưởng thành có khả năng di chuyển nhanh, xa, đẻ nhiều lứa gối nhau trên đồng ruộng. Trước tình hình đó UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã phối hợp với cơ quan chuyên môn điều tra, rà soát, khoanh vùng phạm vi gây hại và tổ chức phòng trừ, đến nay người dân đã chủ động quản lý hiệu quả đối tượng này.

3. Công tác ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan, giảm thiểu tác hại của một số loài ngoại lai đang xâm hại trên địa bàn huyện

Việc thực hiện xây dựng mô hình, đánh giá và lựa chọn giải pháp kiểm soát và diệt trừ các loài ngoại lai đang xâm hại (OBV, cây mai dương) trên địa bàn huyện còn hạn chế. Chủ yếu lồng ghép mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên lúa trong đó có các biện pháp áp dụng để quản lý Ốc brou vàng.

Đối với Sâu keo mùa thu: Triển khai các mô hình áp dụng biện pháp tổng hợp IPM trong quản lý sâu keo mùa thu. Kết quả cho thấy biện pháp dùng giống kháng và bẫy bả pheromone cho hiệu quả cao trong phòng trừ sâu keo mùa thu trên ngô. Căn cứ vào đặc điểm gây hại, khả năng phát tán, UBND huyện đã ra các Văn bản chỉ đạo như: Văn bản số 640/UBND-BVTV ngày 06/5/2019 về thực hiện các giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu, Văn bản số 312/UBND-DVNN ngày 18/3/2020 về chủ động phòng chống sâu keo mùa thu năm 2020, Văn bản số 528/UBND-NN ngày 13/5/2020 về chủ động phòng chống sâu keo mùa thu trên ngô xuân hè năm 2020 để hạn chế lây lan, phát tán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Các sinh vật ngoại lai xuất hiện trên địa bàn, khả năng gây hại mạnh; UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn thực hiện lồng ghép thông qua các lớp tập huấn, mô hình tuyên truyền, hướng dẫn kiểm soát, diệt

trừ (đã phối hợp tổ chức 01 lớp TOT cấp huyện cho cán bộ phòng ban, xã). Từ năm 2015-2020 đã lồng ghép tổ chức được 170 lớp tập huấn nhận biết đặc điểm hình thái gây hại và biện pháp phòng chống cho 7.419 lượt nông dân tham gia. Đồng thời tích cực đưa tin về tình hình gây hại và biện pháp diệt trừ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. Khó khăn và giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo

1. Khó khăn

Trình độ nhận thức của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở vùng cao vùng sâu còn hạn chế, chưa biết rõ tác hại của các loài ngoại lai xâm hại đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sản xuất nông nghiệp; không nắm quy định của pháp luật có liên quan, trong khi lực lượng cán bộ mỏng nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại.

2. Giải pháp thực hiện

Xây dựng kế hoạch ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động điều tra, phát hiện thường xuyên để kiểm soát, xử lý kịp thời các vùng mới bị xâm nhiễm.

Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về nhận dạng và quy trình xử lý sinh vật ngoại lai do cơ quan chuyên môn (Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh) tổ chức. Từ đó tập huấn, hướng dẫn cách nhận biết, biện pháp phòng chống sinh vật ngoại lai đến người dân để kịp thời nhận biết, ngăn chặn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo và nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa, kiểm soát và diệt trừ loài ngoại lai xâm hại.

Tăng cường trong hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong nhập khẩu, nuôi trồng, phát triển, vận chuyển, kinh doanh trái phép các loài ngoại lai xâm hại.

Trên đây là Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên (b/c);
- Sở Tài nguyên & Môi trường (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- LĐ UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN